

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TỔ CHỨC
“TUẦN LỄ SỞ HỮU TRÍ TUỆ” HUỖNG ỨNG NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ
THẾ GIỚI 26/4

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là dịp để thu hút mọi quan tâm của công chúng cũng như các phương tiện truyền thông tới các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ. Nhân dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức “**Tuần lễ Sở hữu trí tuệ**” nhằm tuyên truyền về sở hữu trí tuệ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày này.

Một số hoạt động chính và hoạt động bên lề “Tuần lễ Sở hữu trí tuệ” sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, cụ thể như sau:

1. Tập huấn về sở hữu trí tuệ cho các phóng viên

Có thể nói, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là một trong những phương thức phổ biến thông tin về sở hữu trí tuệ có hiệu quả nhất. Trong thời gian qua, rất nhiều bài báo, phóng sự, chương trình phát thanh, truyền hình v.v. về sở hữu trí tuệ đã được đăng tải và phát sóng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả của hình thức tuyên truyền này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ mở lớp tập huấn nhằm cung cấp thêm thông tin cho các nhà báo về những tiến triển mới trong hệ thống sở hữu trí tuệ trên thế giới cũng như Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới và hướng tới xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức. Lớp tập huấn dự kiến được tổ chức tại **Hà Nội vào ngày 13-14/3/2012**.

2. Giao lưu trực tuyến qua trang tin của Báo điện tử Đất Việt
www.baodatviet.vn

Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Báo điện tử Đất Việt dự kiến sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Hoạt động sáng tạo và các biện pháp hỗ trợ nhằm tăng cường xác lập quyền đối với sáng chế” vào **sáng ngày 20/4/2012** thông qua trang tin điện tử của Báo Đất Việt. Với sự tham gia trao đổi của các khách mời là Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, đại diện một số viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức đại diện SHCN, doanh nghiệp v.v., buổi giao lưu sẽ là cơ hội để độc giả nắm bắt, tìm hiểu thêm các thông tin và đặt câu hỏi về vai trò của hoạt động sáng tạo đối

với sự phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp và biện pháp hỗ trợ sáng tạo và tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế, cũng như cách thức khai thác, phát triển các kết quả sáng tạo có hiệu quả v.v.

3. Hội thảo “Tăng cường hiệu quả xác lập quyền đối với sáng chế”

Với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, một số đơn vị liên quan của Cục, đại diện các tổ chức dịch vụ đại diện SHCN và đại diện một số viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp (*người nộp đơn*), Hội thảo sẽ tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, xác lập quyền đối với sáng chế, những giải pháp của Cục SHTT cũng như sự phối hợp giữa người nộp đơn, tổ chức dịch vụ đại diện SHCN và Cục SHTT nhằm tăng cường số lượng đơn đăng ký sáng chế, hiệu quả của việc đăng ký và khai thác sáng chế. Hội thảo dự kiến được tổ chức tại **Hà Nội vào tuần đầu của tháng 4/2012.**

4. Toạ đàm về đẩy mạnh hoạt động sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ

Toạ đàm dự kiến sẽ được thực hiện trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam vào tuần thứ hai của tháng 4/2012, với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ và đại diện các cơ quan có chức năng thúc đẩy hoạt động sáng tạo (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quỹ VIFOTEC v.v. và khán giả có mặt tại trường quay, khán giả cả nước sẽ có dịp trao đổi xung quanh chủ đề “Tuổi trẻ với hoạt động sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế tri thức”, từ đó tạo nên động lực và thu hút sự sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ và kinh tế - xã hội.

5. Bàn tư vấn, hỗ trợ về xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức các “Bàn tư vấn, hỗ trợ về xác lập quyền sở hữu công nghiệp” nhằm hướng dẫn soạn thảo các tài liệu của đơn đăng ký; giải đáp các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong **4 ngày, từ ngày 23 – 26/4/2012** tại Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ (*386 Nguyễn Trãi, Hà Nội*), Văn phòng đại diện của Cục SHTT tại Tp. Hồ Chí Minh (*27B Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh*) và tại Văn phòng đại diện của Cục SHTT tại Đà Nẵng (*26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng*). Tại đây, các tổ chức,

cá nhân sẽ được giải đáp các thắc mắc về trình tự, thủ tục nộp đơn, tình trạng đơn đã nộp và cách khắc phục các thiếu sót của đơn v.v., nhất là đối với đơn đăng ký sáng chế. Câu hỏi cũng có thể được gửi trước qua thư điện tử (***bắt đầu từ ngày 16/4/2012***) và sẽ được Cục SHTT trả lời qua thư điện tử trong thời gian tổ chức Bàn tư vấn, hỗ trợ.

6. Cuộc thi “Nhà quản lý với sở hữu trí tuệ” và Tọa đàm “Nghiên cứu của sinh viên về sở hữu trí tuệ”

Đây là các hoạt động do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và một số đơn vị khác (Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính v.v.) thực hiện vào ngày **21/4/2012** tại Hà Nội. Các hoạt động này được tổ chức nhằm khuyến khích sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ, đồng thời tuyên truyền rộng rãi về sở hữu trí tuệ cho sinh viên.

7. Các hoạt động tuyên truyền khác

Ngoài các hoạt động trên, hình thức tuyên truyền truyền thống sẽ được thực hiện thông qua việc viết bài gửi đăng báo, tạp chí hoặc phối hợp cùng các đài phát thanh, truyền hình làm các chương trình phát sóng về sở hữu trí tuệ .

Cục Sở hữu trí tuệ mong nhận được sự cộng tác và hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân để Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới thực sự có ý nghĩa tại Việt Nam, cũng như để nhận thức của các giới liên quan và công chúng nói chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được nâng cao.